



โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๕๑๗๑

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

๑. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๕๐๑๘ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ แจ้งให้จังหวัดเตรียมเสนอแผนงาน/โครงการ ตามร่างแนวทางปฏิบัติโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อื่นเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด นั้น

๒. ในคราวประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยแก่ผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบาย และแนวทางในการเสนอแผนงาน/โครงการในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อื่นเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งอนุมัติในหลักการให้กระทรวงมหาดไทยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในกรอบวงเงิน ๑๕,๘๐๐ ล้านบาท แยกเป็นสำหรับ ๗๔ จังหวัด จังหวัดละ ๒๐๐ ล้านบาท และสำหรับจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดละ ๕๐๐ ล้านบาท สรุปดังนี้

๒.๑ ให้จังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณ และให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เสนอแผนงาน/โครงการ หรือส่วนราชการ/หน่วยงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าเหมาะสม เป็นหน่วยดำเนินการ

๒.๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำหัวหน้าสำนักงานจังหวัดให้ความสำคัญในการบูรณาการ และประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และให้ชี้แจงแก่ส่วนราชการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ ให้มีเป้าหมายมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาจำเป็นเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล โดยไม่กำหนดวงเงินงบประมาณรายโครงการ แต่ให้พิจารณาตามสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยให้มีการกระจายพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาและบูรณาการการดำเนินงานของส่วนราชการที่รับผิดชอบตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒.๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย เช่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด เป็นต้น และหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เสนอแผนงาน/โครงการฯ และร่วมพิจารณาถ้อยแถลงแผนงาน/โครงการฯ

๒.๔ ให้จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๖๒ โดยให้รวบรวมคำขอของงบประมาณจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาถ้อยแถลงแผนงาน/โครงการฯ ที่มีความพร้อมในการดำเนินการ ได้แก่ ความพร้อมของพื้นที่

/ดำเนินการ...

ดำเนินการ ไม่มีปัญหาด้านมวลชน มีแบบรูปรายการ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔ ปร.๕) และสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ ให้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งระบุเหตุผลความจำเป็นของแต่ละแผนงาน/โครงการให้ชัดเจน

๒.๕ ให้ส่งค่าของงบประมาณ แผนงาน/โครงการ ตามแบบที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติ ตามข้อ ๑ พร้อมรายงานการประชุม กบจ. ให้กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กันยายน ๒๕๖๒ โดยสามารถทยอยส่งโครงการที่มีความพร้อมไปเพื่อพิจารณาได้ก่อน โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด

๒.๖ ให้จังหวัดประสานกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) อย่างใกล้ชิดในช่วงการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ และเมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติแล้ว ให้จังหวัดเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้รอข้อวินิจฉัยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจากกระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งจังหวัดทราบโดยด่วนต่อไป และในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้กำหนดเงื่อนไขให้มีการลงนามในสัญญาเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ งบลงทุนจะต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และงบดำเนินงานจะต้องก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๒.๗ หากผู้ว่าราชการจังหวัดจะพิจารณามอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด หรือหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในพื้นที่จังหวัด เป็นหน่วยดำเนินการ ให้พิจารณาให้เป็นไปตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ และสมรรถนะของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๘ กรณีแผนงาน/โครงการ ดำเนินการในพื้นที่ใด ให้หน่วยงานที่มีภารกิจอำนาจหน้าที่โดยตรงเป็นหน่วยดำเนินการ โดยให้ประสานกับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน

๒.๙ ให้จังหวัดจัดส่งแผนงาน/โครงการและสรุปวงเงินค่าของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) ให้กระทรวงมหาดไทยตามแบบที่กำหนด ภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

๒.๑๐ ให้จังหวัดศึกษาแนวทางปฏิบัติการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ สำนักนโยบายและแผนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

๒.๑๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำความเข้าใจกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนว่า งบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ในครั้งนี้ มีใช้งบประมาณของกระทรวงมหาดไทย แต่เป็นงบประมาณของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ดังนั้น จังหวัดจึงต้องเสนอแผนงาน/โครงการตามปัญหาข้อเท็จจริงในพื้นที่และแก้ไขปัญหให้กับประชาชนอย่างแท้จริง

๓. จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ รย ๐๐๑๗.๒/ว ๕๓๖๓



ศาลากลางจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
ระยอง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย ๐๐๑๗.๒/ว ๔๓๐๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๕๑๗๑

ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติมอบหมาย ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักไปบูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง ทบวงกรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมมาตรการ แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่มีความพร้อม และสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ โดยด่วน และแจ้งให้ทราบแล้ว นั้น

ทั้งนี้ ในคราวประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยแก่ผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (VCS) เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายนโยบาย และแนวทางในการเสนอแผนงาน/โครงการในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งอนุมัติในหลักการให้กระทรวงมหาดไทยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในกรอบวงเงิน ๑๕,๘๐๐ ล้านบาท โดยสามารถดาวน์โหลด เอกสาร ได้ที่เว็บไซต์จังหวัดระยอง www.rayong.go.th หัวข้อ ด่วนวิไลเอกสาร/กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการฯ ข้างต้น อย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(พิรุณ เหมะรักษ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๙-๔๐๐๐ / โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๖๐

E-mail : rayongoffice@gmail.com / www.rayong.go.th